



**GGC ร่วมกับ ตลท.**

**จัดกิจกรรม “ Opportunity Day**

**บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2563”**

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “Opportunity Day: บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2563” ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายสุวัฒน์ กมลพันธ์ กรรมการผู้จัดการ นางสาววัลภา ไสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญชี นายสุเชษฐ์ ตีมั่งมี ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ และนายเอกพงศ์ โกวิทกุลไกร ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานวางแผนและจัดหาวัตถุดิบ ร่วมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนรับทราบ ณ ห้อง Board Room ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 4

นายสุวัฒน์และผู้บริหารได้ชี้แจงข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนว่า ในไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นไตรมาสที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายเมทิลเอสเทอร์ (B100) ได้ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณการขายในผลิตภัณฑ์แพตตีแอลกอฮอล์ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 17 จากการทยอยฟื้นตัวของกำลังการผลิตในต่างประเทศและมาตรการผ่อนคลายการปิดเมืองของประเทศต่างๆ แต่ด้วยความผันผวนของราคาขายเมทิลเอสเทอร์ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการหยุดหน่วยการผลิตแพตตีแอลกอฮอล์ และค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 2 ขาดทุนสุทธิจำนวน 344 ล้านบาท และในครึ่งปีแรกขาดทุนสุทธิ จำนวน 105 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมีการประสานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและแสวงหาลูกค้ากลุ่มใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากขึ้น

สำหรับความคืบหน้าในโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ ยังเดินหน้าและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้ง 2 โครงการ โดยโครงการนครสวรรค์ไปโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 1 มีความก้าวหน้ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์และคาดว่าจะในไตรมาส 4 ของปี 2564 จะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทันตามฤดูกาลที่บอ้อย 2564 และ 2565 ขณะที่โครงการ Refine Glycerin แห่งที่ 2 มีความก้าวหน้ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปลายปีนี้ ซึ่งเมื่อโครงการ Refine Glycerin แห่งนี้แล้วเสร็จจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลีเซอรินบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับแนวโน้มในครึ่งปีหลัง นายสุวัฒน์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังมองสถานการณ์เป็นบวก โดยเฉพาะสายผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ ยังคงได้รับปัจจัยบวกจากการที่รัฐบาลสนับสนุนนโยบาย B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ และคาดว่ามาตรการผ่อนคลายจากการปิดเมืองและการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมา จะช่วยส่งเสริมให้การใช้ น้ำมันไบโอดีเซลในภาคการเดินทางและภาคการขนส่งมีปริมาณที่มากขึ้น และกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนปัจจัยเสี่ยงบริษัทฯ ยังคงมีความกังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 เพราะหากมีการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง อาจทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับที่ผ่านมา

สำหรับผู้สนใจ สามารถรับชมและติดตามชมย้อนหลังการจัดกิจกรรม “Opportunity Day : บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” ได้ผ่านช่องทาง [www.set.or.th/oppday](http://www.set.or.th/oppday), SET Application, YouTube และ Facebook SET Opportunity Day

